

แนะ 5 ทางออกยุคน้ำมันแพง ร่วมสร้าง 'วัฒนธรรมการ 2'

S ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำให้ราคาน้ำมันภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ระบุว่าในช่วง 7 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม- กรกฎาคม ที่ผ่านมามีคนไทยใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีการใช้น้ำมันเบนซิน เฉลี่ย 30.87 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.2% และน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 65.80 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.7% อีกทั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าสถิติราคาน้ำมันทั้งสองประเภทเพิ่มสูงสุดในรอบ 9 เดือน

การประหยัดน้ำมันจึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป และไม่ใช่เรื่องของอนาคต แต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่ต้องลงมือช่วยกันทำอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้



ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 66 ล้านคน ทั่วประเทศมีรถจดทะเบียนสะสมเกือบ 39 ล้านคัน โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยในวัยทำงาน 1 คนจะมีรถ 1 คัน ลองประเมินจากการขับรถขนาด 1,500 ซีซี ที่ใช้น้ำมัน 1 ลิตร ต่อ 12 กม. เป็นระยะทาง 40 กม. ต่อคน หากเปลี่ยนจากการขับรถไปทำงานคนละคัน เป็นการใช้รถร่วมกัน 1 คัน ต่อ 2 คน ก็จะสามารถลดการใช้น้ำมันลงได้ประมาณ 3.3 ลิตร ต่อวัน ลดลงได้ 50% หรือเท่ากับการลดใช้น้ำมันบนท้องถนนทั่วประเทศได้ถึงวันละ กว่า 64.35 ล้านลิตรเลยทีเดียว



เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทุกคนร่วมกันประหยัดน้ำมัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน "รวมพลังหาร 2" ภายใต้แนวคิด "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชั่ว" ด้วยการทำคสป.รณรงค์ในชื่อชุด "วัฒนธรรมการ 2" ที่นำทำนองเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์เป็นเพลงใหม่พร้อมเสนอ 5 แนวทางการประหยัดน้ำมันไปใช้ต่อยอดให้เกิดผล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันทำให้เรื่องการประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น เพียงคนไทยหันมาใส่ใจคนรอบข้าง แบ่ง



การเดินทางระยะสั้นในตัวเมือง คือ ต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนเมืองไปพร้อม ๆ กัน หากเราหันมาใช้จักรยานสาธารณะแทนการขับรถยนต์ในเขตเมืองชั้นในก็ จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณ 0.5 ลิตร/วัน ต่อคน เฉลยทีเดียว

และ 5. ใช้ที่ทำงานร่วมกัน Co-working Space ไอเดียการแชร์สถานที่ทำงานที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหลายประเทศ และ



ปันพลังงานใช้ร่วมกัน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม 2

โดย 5 วิธี ประหยัดน้ำมันประกอบด้วย 1. ใช้รถร่วมกัน Carpool รูปแบบการเดินทางด้วยแนวคิดทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือ 1 คัน 4 คน ก็จะสามารถแชร์ค่าเดินทางและลดใช้น้ำมันได้ 2. ใช้บริการส่งของให้กันและกัน Delivery

ไม่ว่าจะเป็นการส่งสิ่งของ เอกสาร หรือสั่งอาหาร เป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพราะมีการใช้บริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากกว่า 3. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกัน VDO Conference เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยลดการใช้น้ำมันได้ 100% โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์จะช่วยทุ่นเวลาในการทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาออกเดินทางไปประชุมตามที่ต่าง ๆ แล้วขับกลับมาออฟฟิศอีก เป็นการช่วยลดจำนวนผู้ใช้รถบนถนน และยังช่วยสิ้นพื้นที่บนถนน ทำให้ลดปัญหาจราจรได้อีกด้วย 4. ใช้จักรยานแบบ Bike Sharing หรือบริการให้เช่าจักรยานสาธารณะ สามารถช่วยแก้ปัญหา

ประเทศไทยมีบริการมากกว่า 100 แห่ง ตกแต่งสวยงามมีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัว ทันสมัย และบรรยากาศดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และที่สำคัญมีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางใกล้แหล่งที่พักอาศัย คนที่ใช้บริการจึงไม่จำเป็นต้องขับรถมาทำงาน สามารถเลือกใช้บริการ BTS หรือ MRT ทั้งนี้ Co-working Space จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยประหยัดน้ำมัน ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 50% เฉลยทีเดียว

5 แนวทางการประหยัดน้ำมันที่วันนี้ จะช่วยจุดประกายความคิด สะกิดความสร้างสรรค์ ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดน้ำมัน อย่างมองว่าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ หากแต่แต่ละคนลองปรับแนวทางการบริโภค จากการใช้คนเดียว เป็น “ใช้ร่วมกัน” ได้ประโยชน์ร่วมกัน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดี ประเทศไทยก็จะสามารถลดการใช้พลังงานน้ำมันได้จากความร่วมมือของคนทั้งชาติ

และคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้!!!

ทีมเดลินิวส์ 38
Y_38@dailynews.co.th